

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2023

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Đề án);

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-BDT, ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Ban Dân tộc, về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Thông báo số 5199/TB-STC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính về việc thông báo chỉ tiêu hướng dẫn dự toán ngân sách năm 2023;

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2023, bao gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống, giữ gìn bền vững bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại chỗ, gắn với phát triển các loại hình du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng các dân tộc, xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập phát triển đất nước.

2. Bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị truyền thống, tạo sự phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các dân tộc thiểu số tại chỗ và từng địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Xác định Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát xét tặng danh hiệu cho các nghệ nhân tiêu biểu

a. Nội dung: Tổ chức vinh danh, khen thưởng các nghệ nhân, khen thưởng các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở nghề truyền thống có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống

b. Địa điểm: Tại tỉnh

c. Đối tượng: Các nghệ nhân, các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở nghề truyền thống.

d. Thời gian: Quý II-III

2. Hồ chức tập huấn

a. Nội dung: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao tay nghề về chất lượng và đa dạng, cải tiến mẫu mã sản phẩm; Kỹ năng truyền nghề.

b. Địa điểm: Tại tỉnh

c. Đối tượng: Các nghệ nhân, các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở nghề truyền thống.

d. Thời gian: Quý II-III

3. Công tác, tuyên truyền

a. Nội dung: Sửa chữa, thay thế các Panô và làm mới các Panô tuyên truyền tại các địa phương.

b. Thời gian: Quý III-IV

4. Tổ chức thu thập tư liệu

a. Nội dung: Tổ chức thu thập tư liệu về các truyền thuyết, giai thoại, điển tích gắn với quá trình hình thành và phát triển của các sản phẩm nghề truyền thống.

b. Thời gian: Quý III-IV

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Thông báo số 5199/TB-STC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính, phần nội dung thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2023 với tổng kinh phí là 450 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao phòng Tuyên truyền - Địa bàn chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả trên cơ sở kinh phí được phân bổ và các nội dung hoạt động của kế hoạch; Xây dựng dự toán chi tiết thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. Theo dõi tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2023 của Ban Dân tộc ./.

Nơi nhận:

- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TTĐB.

TRƯỞNG BAN

Đình Quốc Tuấn